

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CẨM XUYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - NV  
V/v hướng dẫn một số nội  
dung lấy ý kiến cử tri về sắp  
xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã  
giai đoạn 2023-2025.

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Bình, xã Cẩm Vĩnh.

Ngày 29/8/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 3530/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND huyện, HĐND xã về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025. Để thực hiện đảm bảo các nội dung về việc lấy ý kiến cử tri, UBND huyện hướng dẫn thêm một số nội dung về hình thức lấy phiếu và nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri như sau:

**1. Hình thức tổ chức lấy phiếu**

- Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình hoặc tổ chức họp cử tri để phát phiếu lấy ý kiến tại Hội trường thôn. Tùy vào tình hình thực tế các thôn, các xã tổ chức triển khai lấy ý kiến cử tri đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, đúng quy định.

**2. Nhiệm vụ của Tổ lấy ý kiến cử tri**

- Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã cấp kèm theo danh sách cử tri;

- Phân công cho các thành viên triển khai đến các hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến cử tri, hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu; hoặc tổ chức họp Nhân dân mời cử tri đến hội trường thôn lấy phiếu.

Việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ, cụ thể như sau:

+ Tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri, cử tri ký nhận (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) việc lấy phiếu vào danh sách cử tri; hướng dẫn cử tri cách ghi phiếu; thu phiếu sau khi cử tri đã cho ý kiến.

+ Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô đồng ý hoặc không đồng ý vào mỗi mục trên phiếu; hoặc có ý kiến khác vào phần “ý kiến khác...”, sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) trên phiếu và nộp phiếu cho thành viên của Tổ lấy ý kiến cử tri.

+ Việc lấy ý kiến cử tri hoàn thành sau khi Tổ lấy ý kiến cử tri triển khai lấy ý kiến cử tri các hộ gia đình xong toàn bộ trên địa bàn thôn, trong thời gian theo Kế hoạch. Trước khi tiến hành việc kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri mời 02 cử tri (là người biết chữ), có uy tín trong Nhân dân để chứng kiến việc kiểm kê sử dụng phiếu và kiểm phiếu.

Tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành kiểm kê sử dụng phiếu, gồm các nội dung sau: Số phiếu nhận về; số phiếu phát ra (bằng số cử tri đã xác nhận); số phiếu hỏng; số phiếu chưa sử dụng.

Sau đó, Tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện kiểm phiếu, gồm nội dung sau: Tổng số cử tri của thôn, tổ dân phố (bằng số cử tri ghi trong danh sách cử tri); số lượng cử tri tham gia (bằng số cử tri đã xác nhận); số lượng phiếu thu vào, tính tỷ lệ số phiếu thu vào trên số phiếu phát ra; xác định số lượng phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; tính tỷ lệ số phiếu hợp lệ, không hợp lệ trên số lượng phiếu thu vào.

Phiếu hợp lệ là phiếu đúng mẫu quy định, có đóng dấu của UBND xã, thị trấn phải được đánh dấu vào 01 trong 02 ô “đồng ý” và “không đồng ý”. Ngoài ra, cử tri có quyền được ghi ý kiến khác vào phiếu theo quy định.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng mẫu quy định; phiếu không đóng dấu của UBND các xã, thị trấn; phiếu đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý hoặc cả hai ô đều không đánh dấu. Đối với các dấu hiệu khác của phiếu nghi là không hợp lệ, Tổ lấy ý kiến cử tri thảo luận xem xét quyết định;

Xác định số lượng phiếu đồng ý, không đồng ý, tính tỷ lệ số phiếu đồng ý, không đồng ý; Số lượng cử tri đồng ý trên tổng số cử tri của thôn, tổ dân phố; xác định số lượng phiếu có ý kiến khác, tính tỷ lệ cử tri đồng ý trên tổng số cử tri của thôn,; Tổng hợp nhóm các ý kiến khác được cử tri ghi tại dòng “ý kiến khác” trên phiếu. Tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành kiểm phiếu đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên, lập Biên bản kiểm phiếu theo từng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cử tri. (theo mẫu biên bản UBND huyện cung cấp)

+ Sau khi lập Biên bản kiểm phiếu, tiến hành tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri theo từng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến cử tri.

- Niêm phong phiếu: Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm niêm phong toàn bộ phiếu theo quy định của pháp luật về lưu trữ bàn giao cho UBND xã.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Hà**